

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.61 แข็งค่ามากเกินเฟดชะลอขึ้นดบ.แรง หลังตัวเลขศก.สหรัฐกดดอลลาร์อ่อนค่า-วิกฤต SVB

Mon, 13 Mar 2023 09:24:08

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 มี.ค. 2566)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.61 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าไปมากจากปิดตลาดเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 35.03 บาท/ดอลลาร์ หลังดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน ตามบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ (non-farm payroll) ออกมาสูงเกินคาด แต่อัตรากำลังชะลอตัวลง

นอกจากนี้ยังมีเรื่องต่วนเกี่ยวกับธนาคารซิลิคอนวัลเลย์ (SVB) เข้ามา ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สัปดาห์หน้าอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% ยังไม่น่าปรับขึ้นดอกเบี้ยตามที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 0.50% เนื่องจากมีปัจจัยใหม่เข้ามาเพิ่มเติม หากมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระดับสูงอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินได้

สำหรับปัญหาของ SVB น่าจะเกิดผลกระทบในวงจำกัด ไม่เกิดผลกระทบในวงกว้าง เพราะเป็นสถาบันการเงินสำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพ และเมื่อเกิดปัญหาทางธนาคารกลางได้เข้ามาแก้ไขอย่างรวดเร็วในช่วงวันหยุด เพื่อลดความตื่นตระหนกของผู้ฝากเงิน

"บาทแข็งค่าจากเย็นวันศุกร์ หลังดอลลาร์อ่อนค่าเนื่องจากตัวเลข non-farm ออกมาสูงเกินคาด และมีประเด็นใหม่เรื่อง SVB ที่ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยไปมาก" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.50 - 34.80 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (10 มี.ค.) อยู่ที่ระดับ 1.34608% ส่วน THAI BATH FIX 6M อยู่ที่ระดับ 1.54411%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนน้อยที่ระดับ 134.52 เยน/ดอลลาร์ จากช่วงเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 136.78 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0690 ดอลลาร์/ยูโร จากช่วงเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0578 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 35.075 บาท/ดอลลาร์

- ตลาดเงินโลกส่อเค้า ป่วนหนัก หลังธนาคารในสหรัฐปิดกิจการ ถึง 2 แห่งในสัปดาห์เดียวจากปัญหา "แบงก์รัน" ด้านนักเศรษฐศาสตร์แนะนำจับตาใกล้ชิดหวั่นเกิดโดมิโนกระทบ 3 ด้าน ลามแบงก์อื่น ป่วนหุ้นโลก ชี้ต้นเหตุจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ขณะภาคธุรกิจระงับ "รพท.-คลัง" ต้นตัวปัญหานี้

- "ฟินโนมีนา" เตือนระวัง ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล หวั่นกรณีธนาคารคริปโท "ซิลเวอร์เกต" ปิดกิจการ จะลามเป็นโดมิโน พร้อมรอความชัดเจน "การขึ้นดอกเบี้ยของเฟด-เงินเพื่อสหรัฐ-การฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องคริปโท" ก่อนตัดสินใจลงทุน

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-10 มีนาคม 2566 พบว่าสถาบันในประเทศขายสุทธิ 1,870.43 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซื้อสุทธิ 3,690.87 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 39,913.98 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ (รายย่อย) ซื้อสุทธิ 38,093.55 ล้านบาท

- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 311,000 ตำแหน่งในเดือน ก.พ. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 225,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.6% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์จะทรงตัวที่ระดับ 3.4%

- เฟด" เรียกประชุมนักตักเตือนวันนี้ คาดหารือแผนแก้ปัญหาสถาบันการเงิน หลัง "2 แแบงก์" ปิดกิจการใน สัปดาห์เดียว ด้านทางการสหรัฐ เล็งตั้ง กองทุนหนุนสภาพคล่อง พร้อมหาเครื่องมือชุดพิเศษ หวังสร้างความมั่นใจให้ผู้ฝากเงิน ช่วยสกัดการตื่นตระหนก

- รัฐบาลสหรัฐประกาศแผนการคุ้มครองเงินฝากของประชาชนที่ฝากเงินไว้กับซิลิคอน วัลเลย์ แแบงก์ (SVB) และธนาคารซิกเนเจอร์ แแบงก์ (Signature Bank) โดยยืนยันว่าประชาชนที่ฝากเงินไว้ที่ธนาคารทั้ง 2 แห่งนี้ สามารถเข้าถึงเงินฝากของตนได้เต็มจำนวน โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มี.ค.เป็นต้นไป

- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศว่า เฟดจะจัดตั้งโครงการ "Bank Term Funding Program" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสถาบันการเงินต่าง ๆ ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการล้มละลายของซิลิคอน วัลเลย์ แแบงก์ (SVB) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเสนอเงินกู้อายุ 1 ปีให้กับธนาคารพาณิชย์, สถาบันรับฝากเงิน, เครดิตยูเนียน และสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ

- ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค ยอดค้าปลีก การผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีราคาผู้ผลิต และตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนก.พ. ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย ดัชนีความเชื่อมั่นและตัวเลขเงินเพื่อคาดการณ์จากมุมมองผู้บริโภค ผลสำรวจภาคการผลิตของเฟดสาขาในวัยอร์คและสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนมี.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้